
 

154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 1329  —  890. mál.

Fyrirspurn

til innviðaráðherra um almenningssamgöngur til Keflavíkurflugvallar.

Frá Hildi Sverrisdóttur.

Hverjar eru niðurstöður starfshóps um bættar og umhverfisvænar almenningssamgöngur
milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins sem átti að skila af sér tillögum í septem-
ber 2023?

Skriflegt svar óskast.

 


